



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
16 พฤศจิกายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว. สร. ย้ำกรณีนักวิชาการและแพทย์บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าการลดวันกักตัวอาจทำให้เกิดการระบาดขึ้นอีก ยืนยันว่า ระบบที่วางไว้มีการเฝ้าระวังที่ดีและมีระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเกณฑ์การคัดกรองผู้เดินทาง ทั้งชาวต่างชาติและคนไทยที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องเข้าสถานกักกันโรคทุกราย และจากข้อมูลที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อโควิด 19 จะตรวจพบในช่วง 10 วันแรกเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นหากมีการพิจารณาลดเหลือ 10 วัน จึงมั่นใจว่าน่าจะคุมสถานการณ์ได้เหมือนเดิม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, bangkokbiznews)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า วันที่ 14 พ.ย. เป็นวันเบาหวานโลก สหประชาชาติได้เตือนว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นต่อการติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และผลการวิจัยของหน่วยงานสาธารณสุข สหราชอาณาจักร พบว่า ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เช่น ดาวน์ซินโดรม มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19 มากกว่าบุคคลอื่น เนื่องจากมักจะมีปัญหาสุขภาพอื่นๆ ร่วมด้วย อาทิ โรคอ้วน โรคเบาหวาน ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจได้มากขึ้น รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ หากติดเชื้อโควิด 19 จะมีโอกาสที่อาการรุนแรงและเสียชีวิตได้มากกว่ากลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน ขอให้ผู้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและเอาใจใส่ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลอย่างใกล้ชิด หากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และสวมอย่างถูกวิธีให้หน้ากากรอบบริเวณจมูกและปากอย่างมิดชิด หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในพื้นที่แออัดหรือมีคนมาก หมั่นล้างมือบ่อยๆ และเมื่อกลับบ้านควรรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอสซิฟก, js.100, mcot, thailandplus, sanook, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, kapook)

-ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 8 ราย เดินทางมาจากเบลเยียม 1 ราย, อเมริกา 1 ราย, อียิปต์ 2 ราย, อินเดีย 3 ราย และสวีเดน 1 ราย ทั้งหมดอยู่ในสถานที่กักกัน รวมผู้ป่วยสะสม 3,874 ราย กลับบ้านเพิ่ม 8 ราย รวมกลับบ้าน 3,715 ราย ยังรักษาอยู่รพ. 99 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 60 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 23 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือเพื่อรับมือโควิด 19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตลอดจนแนวทางการขยายความร่วมมืออาเซียน-จีน ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยอาเซียนยินดีต่อความช่วยเหลือที่จีนให้ผ่านการสนับสนุนเงิน 1 ล้านดอลลาร์แก่กองทุนอาเซียนโควิด 19 และมุ่งหวังให้จีนสนับสนุนการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน พร้อมทั้งยินดีที่จีนให้คำมั่นว่าวัคซีนโควิด 19 เป็นสินค้าสาธารณะ ฝ่ายจีนยังเน้นย้ำว่าวัคซีนโควิด 19 เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ และจะจัดทำขริเริ่มความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับอาเซียนต่อไป

ขณะที่เลขาธิการยูเอ็น ระบุถึงการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การรักษาสุขภาพอากาศ และการต่อสู้กับความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งผู้นำต้องร่วมมือกันเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ และยูเอ็นสนับสนุนให้วัคซีนโควิด 19 เป็นสินค้าสาธารณะที่ทุกประเทศจะเข้าถึงอย่างทั่วถึง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ)

-เพจไทยคู่ฟ้า เผยแพร่พอดแคสต์ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงสถานการณ์โควิด 19 ว่า มีผลกระทบทั้งเศรษฐกิจและสุขภาพการแก้ปัญหาต้องร่วมมือกันทุกประเทศ แต่ประเทศไทยมีความโดดเด่นในการรับมือจนได้รับความชื่นชม สำหรับเรื่องวัคซีนของไทยคาดว่าจะทดสอบในคนได้ในปีหน้า และยังมีความร่วมมือกับหลายประเทศหากสำเร็จจะมีโอกาสร่วมใช้ด้วย

-พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. กล่าวว่า สตม.พยายามพิจารณานโยบายการเข้าออกเมืองในช่วงโควิด 19 ให้ครบทุกมิติ โดยเฉพาะคนไทยในต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบและต้องการกลับประเทศ ได้ร่วมกับ ก.การต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ทางเว็บเพจต่างๆ ให้เข้าใจขั้นตอนการขอเดินทางกลับประเทศ รวมถึงบุคคลต่างด้าวในประเทศไทยที่ต้องการต่อวีซ่าประเภทต่างๆ ให้พิจารณาโดยใช้หลักนิติศาสตร์ผสมกับหลักรัฐศาสตร์ และห้ามเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด

ประเด็นผลกระทบ

1.เงินพบเชื้อโควิด 19 ปนเปื้อนเนื้อวัวแช่แข็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-สาธารณสุขเมืองจันทัน ทางตะวันออกของจีน พบเชื้อโควิด 19 ในเนื้อวัวและส่วนผ้าชีวรี่ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็งเหล่านี้ ซึ่งนำเข้าจากบราซิล นิวซีแลนด์ และโบลิเวีย โดยทางการจีนกำลังเร่งตรวจสอบ

ประเด็นข่าว

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า)

- โรมาเนีย เกิดเหตุเพลิงไหม้ รพ.รักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในเมืองเปียทราเนียม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 10 ราย
- ญี่ปุ่น พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,733 ราย ทำลายสถิติผู้ติดเชื้อรายวันเป็นวันที่ 3 ผู้ติดเชื้อสะสม 117,261 ราย เสียชีวิต 1,900 ราย ขณะที่กรุงโตเกียว มีผู้ติดเชื้อสูงกว่า 300 รายเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ส่งสัญญาณระบอบรอบสาม
- เม็กซิโก มีผู้ป่วยใหม่ 5,860 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมอย่างน้อย 1,003,253 ราย เป็นอันดับที่ 11 ของโลก
- ออสเตรเลีย ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบสอง
- กัมพูชา จะบริจาคหน้ากากอนามัย 2 ล้านชิ้น และเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่ลาวเพื่อช่วยต่อสู้กับโควิด 19
- สหรัฐฯ นายอีลอน มัสก์ ซีอีโอ บ.ยานอวกาศสเปซเอ็กซ์ และบ.รถไฟฟ้าเทสลา แสดงความสงสัยว่าชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 มีความแม่นยำหรือไม่ เนื่องจากผลตรวจหาเชื้อของเขามีทั้งเป็นบวกและเป็นลบ โดยเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะติดเชื้อแบบปานกลาง
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 575,576 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 54,452,298 ราย รักษาหายแล้ว 37,976,067 ราย เสียชีวิต 1,320,286 ราย สหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยสะสมอันดับ 1 จำนวน 11,226,038 ราย และมีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 1 จำนวน 251,256 ราย

ภาวะผิวแห้งในผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, คอลัมน์ ชีวิตและสุขภาพ) เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะผิวแห้งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ที่พบบ่อย คือ ผิวแห้งในวัยสูงอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มที่อายุมากกว่า 60 ปี เกิดจากการผลิตไขมันที่ผิวหนังที่ไม่เพียงพอ ทำให้ผิวหนังเก็บกักน้ำและไขมันไม่ได้ตามปกติ ซึ่งภาวะผิวแห้งเพียงเล็กน้อยจะไม่แสดงอาการชัดเจน แต่ถ้าอาการเริ่มกำเริบมากขึ้นจะมีอาการคัน ระคายเคืองที่ผิวหนังบริเวณหน้าแข้ง ต้นขา แขน และลำตัว ต้องหลีกเลี่ยงการถู แกะ เกา การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้เกิดการระคายเคือง บางกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจพบน้ำเหลืองไหลร่วมด้วย แนวทางการป้องกันและรักษา คือ การทาครีมที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังเป็นประจำ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาบน้ำที่เหมาะสมกับผิว หลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดภาวะผิวแห้ง ถ้าอาการกำเริบมากขึ้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ไม่ควรซื้อยามาใช้เอง

ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, innews, js100)

-ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานคุณภาพอากาศประจำวัน ปริมาณฝุ่น PM2.5 ภาพรวมทั้งประเทศ 3-73 มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐานในกทม. สมุทรสาคร สมุทรปราการ สุพรรณบุรี และหนองคาย ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

ภาชีความเค็ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวหุ้น

-นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง มอบนโยบายกรมสรรพสามิตพิจารณาการจัดเก็บภาชีความเค็ม ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษา โดยทำงานร่วมกับ สธ. ดำเนินการให้มาตรการหรือกลไกทางภาชีให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพเพราะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะไตวาย

พีชกระท่อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, sanook)

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมบอร์ด ป.ป.ส. โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม นายวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ ปลัด ก.ยุติธรรม ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เข้าร่วมประชุม มีวาระสำคัญติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดย อย. ได้รายงานความคืบหน้าร่างกฎกระทรวงฯ ซึ่งจะกำหนดให้เสพได้ตามวิถีชาวบ้าน และผู้เสพจะต้องขึ้นทะเบียนกับ ป.ป.ส.ก่อน โดยร่างดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอ รมว.สธ. ลงนาม เพื่อเสนอ ครม.อนุมัติในหลักการต่อไป นอกจากนี้ มีวาระพิจารณาเห็นชอบให้พื้นที่นำร่อง 135 หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นห้องที่ที่ให้เสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด และมอบหมายให้ สธ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนลงนามในประกาศต่อไป

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 ☎ 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 📱 pr_moph 📱 healthmoph 📱 moph channel

